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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

นานาทรรศนะ สเปค"รัฐมนตรีวาการศธ." ในใจ...แกนนําองคกรครู 

 

หมายเหต ุ- เม่ือวันที่ 21 มกราคม แกนนําองคกรครูตางๆ ประกอบดวย สมาพันธ
ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สหภาพครูแหงประเทศไทย สหภาพครูแหงชาต ิและ
สมาคมนักพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย รวมกันแถลงเกี่ยวกับ
คุณสมบตัิของรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คนใหมทีต่องการ รวมถึง
งานการศึกษาสําคญัๆ ทีต่องการใหสานตอ "มติชน" ขอนําสาระสาํคัญมาเสนอ 
 

นายสงวน อินทรกัษ 
 
เลขาธิการสมาพันธคร ู3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
"รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหมตองเขาใจเก่ียวกับนโยบายการแกปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ตอง
อยูในการดูแลของหนวยงานความมั่นคงของชาต ิเพ่ือใหการพัฒนาการศกึษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดีข้ึน ซึ่งจะ
สงผลถึงการพฒันาประเทศชาติในอนาคตดวย โดยสวนตัวผมตองการใหคนจากพรรคการเมืองเดียวเขามาดูแลเปน
รัฐมนตรีใน ศธ. เพราะจะทําใหดําเนินงานรวมกันไดอยางมีเอกภาพ ถึงจะสามารถแกปญหาการศึกษาของชาติไดอยาง
ทันทวงท ีโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ตลอดจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยแกครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต" 
 
"ขณะน้ีคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตตกต่ํามาก เพราะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจ รวมทั้งความมั่นคงในการดําเนินชวีิตอยูอยางปลอดภัย ที่ผานมาการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตามแนวทางของ ศธ. ไมสามารถแกปญหาการศึกษาไดอยางเปน
รูปธรรม เพราะยุทธศาสตรดังกลาวไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติในพื้นทีท่ี่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 
"ดวยขอจํากัดที่กองกําลังรักษาความมั่นคงใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตมีไมเพียงพอ และขาดงบประมาณในการบรหิาร
จัดการ สงผลทาํใหการพัฒนาการศึกษาในพืน้ที่ไมประสบผลสําเรจ็ไปดวย ดังนั้น รัฐมนตรีวาการ ศธ.คนใหมจึงตองมี
ความรูความเขาใจ และสามารถสนองตอบความตองการจัดการศึกษาของคนในพื้นที่ได เชน การพัฒนาบคุลากรทาง
การศึกษาไมควรใหบุคลากรตองเดินทางไปแสวงหาความรูนอกพ้ืนที่ แตตองจัดการอบรมพฒันาบุคลากรภายในพื้นที่ ผม
เชื่อวาขาราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทุกคนตางรอการดูแลจากรัฐมนตรวีาการ ศธ.คนใหม ซึ่งผมเขาใจวา
พรรคพลังประชาชนนาจะเขามากํากับดูแล ศธ.เอง"  
 
นายนิพนธ ช่ืนตา  
 
ประธานสหภาพครูแหงประเทศไทย 
 
"ผูทีจ่ะมานั่งเกาอ้ีรัฐมนตรีวาการ ศธ.ควรมาจากพรรคการเมอืงที่เปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล เพ่ือจะไดผลักดนันโยบาย
การศึกษาสําคญัๆ ของประเทศไดอยางเปนระบบและรวดเร็วข้ึน ซึ่งนโยบายการศึกษาเหลานี้จะไดนําไปพฒันาคนทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้ เราอยากไดรัฐมนตรีวาการ ศธ.ทีรู่เรื่องระบบการศึกษา รูกฎหมายการศกึษา และรฐัธรรมนูญที่ดี
พอสมควร จะไดไมเสียเวลามาหาขอมูลหรือเรียนรูงาน และไมตองทําอะไรผดิๆ ถูกๆ อีก" 
 

 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน   ฉบับประจําวันที่  22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551     หนา  26 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 



 
 
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 1/22/2008  9:40:47 AM 

"คุณสมบตัิของผูจะมาเปนรัฐมนตรีวาการ ศธ.ตองรูเรื่องการศกึษาเปนอยางดี และตองรูกฎหมาย จะไดขับเคลื่อนการศึกษา
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 303 ซึง่ไดกําหนดไววา กฎหมายที่เก่ียวของกับการศกึษาจะตองทําใหเสร็จภายใน 1 ป สวนงานที่
รัฐมนตรีวาการ ศธ.คนใหมตองเริ่มดําเนินการ คือคิดระบบการสนับสนุนการศกึษาใหม เพราะปจจุบันการจัดสรรงบประมาณ
ยึดเอาจํานวนนกัเรียนเปนที่ตั้ง ทําใหโรงเรยีนที่มีเด็กนักเรียนมากไดรับงบประมาณมาก ซึ่งไมเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ควรจะจดัสรรงบประมาณพื้นฐานใหทุกโรงเรยีนไดรับเทากันกอน สวนจะใหโรงเรียนไหนเพิ่มเติมคอยวากัน
ตอไป"  
 
"นอกจากนี้ ผมอยากใหแกปญหาการบริหารงานบุคคล และการแบงเขตพ้ืนที่การศึกษาใหชัดเจน โดยฟนธงไปเลยวาจะ
เพ่ิมจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาเทาใด จะไดเกลี่ยบุคลากรใหลงตัว เพราะผานมา 4 ปแลวยงัไมสามารถเกลี่ยบุคลากรไดลง
ตัว อีกทั้งตองดแูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการปฏริูปการศึกษาเปนกรณีพิเศษ ซึง่
ขาราชการครูฯเหลานี้มีประมาณ 1,000 คน ใหไดรับสวสัดิการ คาตอบแทน และกาวสูความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ
งานอยางชดัเจน"  
 
นายธนารัชต สมคเณ  
 
นายกสมาคมนกัพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
 
"เม่ือเร็วๆ น้ีผมไดมีโอกาสพดูคุยกับ นพ.สุรพงษ สืบวงศลี เลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปช.) และไดเสนอวา ศธ.
ตองการผูที่เคยเปนคร ูหรือคนที่เขาใจครูมาทาํหนาที่เปนรัฐมนตรีวาการ ศธ. และตองมคีวามเกงและเขาใจเก่ียวกับเรื่อง
กฎหมาย เน่ืองจากยังมีกฎหมายทางการศึกษาอีกหลายฉบบัที่ยังเปนปญหาอยู แมจะมีการแกไขปรับปรุงแลวก็ตาม 
นอกจากนี้ ผมยังฝากใหพรรค พปช.ดแูลการศึกษาในเรื่องของคุณธรรมและจรยิธรรมดวย" 
 
"รัฐมนตรีวาการ ศธ.คนใหมจะตองกลาตดัสินใจ กลาเดินหนาทํางาน ไมใชทํางานเหมือนชวงกําลังฮันนมูีน คือน่ังศึกษา
งาน 3-6 เดือน กวาจะลงมือทํา ผมขอใหสานตอเรื่องที่อดตีพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ไดทําไวเม่ือสมยัที่นายอดิศยั โพ
ธารามิก เปนรัฐมนตรีวาการ ศธ. ซึ่งไดเคยใหงบประมาณสนบัสนุนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหกับครคูนละ 500 
บาท แตเม่ือหมดสมัยนายอดศิัยก็ไมมีการสานตอเรื่องนี้ ทําใหครุุสภาตองแบกรับภาระคาใชจายดังกลาวเอง เพ่ือ
ดําเนินการออกใบอนุญาตฯใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 800,000 คน รวมเปนเงิน 400 ลาน
บาท"  
 
"ผมอยากไดครมูาเปนผูนํา มาเปนรัฐมนตรีวาการ ศธ.คนใหม ไมตองการนักธุรกิจหรือนักวิชาการ เพราะที่ผานมาไดเห็น
การทํางานของบุคคลทั้ง 2 กลุมน้ีแลว ไมสามารถนําพา ศธ.เดินหนาไปได ทั้งนี้ ผมขอใหพรรค พปช.ไดมีสวนสําคญัใน
การเลือกเฟนผูจะมารับหนาที่รฐัมนตรีวาการ ศธ.คนใหม" 
 
นายเพิ่ม หลวงแกว  
 
ประธานสหภาพครูแหงชาต ิ
 
"ผูทีจ่ะมาเปนรฐัมนตรีวาการ ศธ.คนใหมจะตองมีความรูและเขาใจในบริบทของการศึกษา ขณะน้ีผมอยากใหพรรคพลัง
ประชาชนซึ่งเปนแกนนาํจัดตั้งรัฐบาลฟนธงมาเลยวา จะใหใครมานั่งเกาอ้ีรฐัมนตรีวาการ ศธ. พรอมทั้งใหเหตผุลดวยวา
เลือกคนนี้มาเพื่ออะไร และจะใหดําเนินนโยบายหรือมีแผนการดําเนินงานอยางไร เพราะปจจุบัน ศธ.มีปญหาหลายจดุที่
ตองแกไข โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย เรื่องคุณภาพการศึกษา เรื่องบุคลากร และทีส่ําคัญอยากใหรัฐมนตรีวาการ ศธ.คนใหม
ทํางานประสานกับบุคลากรทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาฯไดอยางดีดวย"  
 
หนา 26 


